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******************************** 
ผู้มาประชุม 

1. นายดวง  แก้วตา    ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมาน  แอตาล    รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายศกัดิ์ชัย  ภักดีฉนวน   เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายปรีชา  บัวบาน    นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา 
5. นายอาณัติ  สุภาพ    รองนายกเทศมนตรี 
6. น.ส.ธชาษร  ใจแสน    รองนายกเทศมนตรี 
7. นายไฉน  สารเจริญ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายอิศรา  เนตรสุวรรณ     สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
9. นายวิชาญ  ประสิทธิ์ผล   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
10. นายปรีชา  ปีตวัฒนกุล   สมาชิกสภาเทศบาล   เขต  ๑ 
11. นายสมโพช  สุขสม    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
12. น.ส.สมศรี  กลิ่นนิ่ม     สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
13. นางศิริขวัญ  สุภาพ    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
14. นายปรีชา  สุขจิต    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
15. นายสนธยา  สารเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายเยี่ยม  แก้วกอง    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
2. นางสาวสโรชา มณีเพชร   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
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1. นางกนกนวล  รัตนกุสุมภ์   รองปลัดเทศบาล 
2. นางสมจิตต์  วิไลสวรรค์   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
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4. นายบัญชา  ชูบาล    ผู้อำนวยการกองช่าง 
5. นางเกสา  ฝาเงิน    ผู้อำนวยการกองคลัง 
6. นายเตชพงศ์  เรืองขันธ์   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
7. นางสาวนันทพร เย็นสงค ์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
8. นางสาวฐิติวรรณ   เนตรสุวรรณ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.๓๐   น. 
   

  เมื่อที่ประชุมพร้อม   นายดวง   แก้วตา  ประธานสภาเทศบาลตำบลวังศาลา  จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี  ๒๕62 
วันอังคารที่  13  สิงหาคม  2562  เวลา  09.๓๐  น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา   ตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
 

ประธานสภาฯ         - วันนี้ คุณสโรชา  มณีเพชร    ลาครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วาระ 2 และวาระ 3 

 

 3.1 วาระ 2 แปรญัตติขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติ 
 

ประธานสภาฯ - ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในวาระที่ 2 การแปรญัตติ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทราบด้วยครับ 

 

สท.ศิริขวัญฯ  - เรียนท่านประทานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางศิริขวัญ  
สุภาพ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ขอ
รายงานผลการแปรญัตติของคณะกรรมการฯ ดังนี้ ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัง
ศาลา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลาได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 1 แล้วนั้น  
ในช่วงเวลาที่ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวคือตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม 2562 
เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 12  สิงหาคม  2562 เวลา 17.00 น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
สภาเทศบาลยื่นคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 แต่อย่างใด คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามลำดับ ผลปรากฏว่าไม่มีการ
แก้ไขแต่อย่างใด จึงขอส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
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2563  ตามร่างเดิมให้กับประธานสภาเพ่ือเสนอสภาเทศบาลพิจารณา ในวาระที่ 2 
และวาระที่ 3 ตามลำดับต่อไป 
 

ประธานสภาฯ   - ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯได้ชี้แจงรายละเอียดการแปรญัตติไปแล้ว  ปรากฏว่า  
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ยื่นคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แต่อย่างใดก็ถือว่าผ่านไป ต่อไปในการพิจารณา  
วาระที่ 3 คือ ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ผมจึงขอมติที่ประชุมนี้ว่า ท่านใดเห็นชอบ
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ได้โปรด
ยกมือขึ้นด้วยครับ (สมาชิกฯยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์) มีสมาชิกเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติได้ ซึ่งผมจะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และ
นายกเทศมนตรีจะได้ประกาศใช้ต่อไป 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือซักถามอะไรบ้าง  เชิญท่านปลัดครับ 
 

ปลัดเทศบาลฯ - เรียนท่านประทานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียติทุกท่าน ตามที่
ท่านสมาชิกได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้ง ซึ่งผมได้ไปอบรมเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24-26 
กรกฎาคม  2562  ได้ข้อสรุปว่าขณะนี้ต้องรอคณะรัฐมนตรี แจ้งไปที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง (กกต.)กำหนดวันเลือกตั้ ง ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ซึ่ งทั้ ง 5 ประเภทนี้จะมีการเลือกตั้ งไม่พร้อมกัน ซึ่งความเป็นไปได้  
กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกตั้งก่อนเพราะเป็นการเลือกทั้ง
ประเทศ หลังจากนั้นจะเป็นเมืองพัทยา ส่วนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน และที่ถามว่าจะมีประชุมสภาครั้งต่อไปอีกเมื่อไร ใน
สมัยการประชุมที่เรากำหนดไว้ คือสมัยสามัญ สมัยที่ 4 คือ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 
แต่ถ้าหากมีเหตุเร่งด่วนเราก็สามารถเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดโดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอำนาจให้ท่านนายอำเภอไว้เรียบร้อย
แล้ว  และหลังจากนี้จะมีการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริ
เวอร์แควกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมการเลือกตั้ง
และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และกฎหมายการเลือกตั้งใหม ่
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นี้มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมาก ถ้าจะอธิบายทั้งหมดจะต้องใช้เวลานาน หากท่านใด
ต้องการข้อมูลเพ่ิม สามารถดูได้จากเวปไซต์ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ขอให้ทุกท่านตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง  จะมีเรื่องของการชำระภาษีเดิมนั้นหากมี
การชำระภาษีโรงเรือนทีด่ินในเขตใดให้ลงรับเลือกตั้งในเขตนั้น แต่ตอนนี้มีเพิ่มเรื่องของ 
การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย ซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ เคยได้เสียภาษีเงินได้ฯ  
แต่ทุกคนนั้นจะต้องยื่นภาษี ตามประมวลรัษฎากรของสรรพกร ซึ่งเมื่อยื่นแล้วอาจจะไม่ 
ต้องชำระภาษีเขามีตัวรายได้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ  และการยื่นภาษีนั้นเป็น
คุณสมบัติที่เพ่ิมขึ้นมา และต้องใช้เป็นเอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร ฉะนั้นขอให้ท่าน
ศึกษารายละเอียดและหากมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมก็มาถามผมได้ครับ  

 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประทานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ขอท่านปลัดเป็นตัวแทนของจังหวัดอบรม ซึ่งทั้งจังหวัดมีแค่ 3 คนที่ได้รับ
การอบรม ผมเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญจึงส่งท่านปลัดไปอบรม หากท่านมีความสงสัยในข้อ
ใดก็จะได้มาสอบถามท่านปลัด และ  ท่ านปลัดจะต้องไป เป็ นวิทยากรอบรมให้ กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ของจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 

 ส่วนเรื่องของการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในการสมัครครั้งก่อนๆไม่ต้องใช้ แต่
ครั้งนี้ต้องใช้ ตามที่ ป.บอกว่าทุกคนมีหน้าที่ยื่นชำระภาษี ไปที่สรรพากรอำเภอเจ้าหน้าที่
เขาจะคำนวณให้แล้วเขาจะมีเอกสารให้เราว่าจะต้องชำระ หรือไม่ต้องชำระ เรื่องสุดท้าย
ตามที่ท่านสมาชกได้ท้วงติงเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ที่ประดับในห้องประชุม ตอนนี้เรา
ได้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว ส่วนของเก่าเราจะนำไปประดับในห้องประชุม
เล็ก เพราะในหลวงรัชกาลที่ 9 คงจะต้องอยู่ในใจของพวกเราไปอีกนาน และที่ทราบมา
เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม นั้นก็คือ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลน่าจะอยู่ด้วยกัน แล้วก็ไปองค์การบริหารส่วนตำบล 
และที่ทราบมาระเบียบกฎหมายการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่แล้ว
เสร็จ ส่วนของเทศบาลนั้นอยู่ระหว่างการปรับ  และที่ทราบมาการเลือกตั้งไม่ปลายปีนี้ก็
ต้นปีหน้า รัฐบาลใหญ่ก็ยุ่งมาก ไม่รู้ว่าประชุมครั้งนี้จะผ่านหรือไม่ผ่าน แต่ผมขอย้ำเรื่อง
การยื่นชำระภาษี ให้ท่านเคยยื่นกันบ้างหรือไม่ ถ้าเคยยื่นแล้วแต่จำไม่ได้ให้ไปที่     
สรรพากร อำเภอให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจเช็คให้ ไปที่ว่าการอำเภออยู่ชั้นล่างเดินเข้าไปอยู่
ขวามือครับ 
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ประธานสภาฯ  - ผมจะเสนอท่านนายกฯ ว่าให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องโถงชั้นล่างเพ่ิมให้
ขนาดใหญ่หน่อย เนื่องจากของเดิมมีขนาดเล็กทำความเย็นไม่เพียงพอ ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่
ประชาชนมารอรับบริการ 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือซักถามอะไรบ้าง  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ   
 

เลิกประชุม เวลา  10.15 น. 
 

               (ลงชื่อ)         นนัทพร  เย็นสงค์        ผู้จดรายงานการประชุม 
                                              ( นางสาวนันทพร  เย็นสงค์ ) 
                                             เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

             (ลงชื่อ)        ศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน        เลขานุการสภาฯ /ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                   ( นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน ) 
                                          ปลัดเทศบาล 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

.               วันพฤหัสบดีที่ 15  สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลวังศาลา ได้มาตรวจรายงานการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่มีข้อแก้ไขใดๆ                            
. 

(ลงชื่อ)          ดวง  แก้วตา            ประธานกรรมการ 
(นายดวง  แก้วตา) 

 
 

     (ลงชื่อ)        สมาน  แอตาล          กรรมการ                (ลงชื่อ)       วิชาญ  ประสิทธิ์ผล     กรรมการ 
                  (นายสมาน  แอตาล)           (นายวชิาญ  ประสิทธิ์ผล) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  สภาเทศบาลตำบลวังศาลา มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้แล้ว เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี  2562     เมื่อวันที่   23  กันยายน  2562            .                     
. 
 

(ลงชื่อ)        ดวง  แก้วตา                 . 
(นายดวง  แก้วตา) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลวังศาลา 


